

## **HOÀNG THÁI TỬ NHẬT BẢN AKISHINO CÙNG CÔNG NƯƠNG KIKO THĂM ĐHQGHN VÀ GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN**



**NGÀY 22/9/2023, HOÀNG THÁI TỬ NHẬT BẢN AKISHINO CÙNG CÔNG NƯƠNG KIKO ĐÃ ĐẾN THĂM TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT, ĐHQGHN VÀ GIAO LƯU VỚI GIÁNG VIÊN, HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN NHÂN CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - NHẬT BẢN (21/9/1973 - 21/9/2023).**

**T**ham dự buổi đón tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản có Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN; GS. Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên Trường.

Trong buổi tiếp đón, nhóm sinh viên chương trình Cử nhân Nhật Bản học, Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN đã chia sẻ kinh nghiệm tham gia Nikkei STEAM 2023 "Hội nghị Sinh viên về Tương lai của Trái đất" và giành Giải thưởng Toàn cầu cho đề xuất dự án tập trung vào cải thiện giáo dục vệ sinh cho người dân nghèo trong đại dịch. Đại diện nhóm chia sẻ, đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động to lớn đến nhân loại. Nếu không có kiến thức và hiểu biết chính xác thì việc phòng ngừa, điều trị và ứng phó với các đại dịch sẽ khó khăn, nên nhóm đã lên kế hoạch phát triển một trò chơi mang tính giáo dục về

các bệnh truyền nhiễm. Trò chơi này sẽ cung cấp cho trẻ em những kiến thức chính xác về dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Tiếp theo, nhóm sinh viên chương trình Cử nhân Nhật Bản học và Cử nhân Khoa học & Kỹ thuật Máy tính đã chia sẻ trải nghiệm chiến thắng cuộc thi thiết kế YOUth4RespBiz do UNDP và UNIQLO tài trợ. Ý tưởng thiết kế của nhóm tập trung vào vai trò của giới trẻ trong việc xây dựng hoạt động kinh doanh bền vững. Thiết kế thể hiện niềm hy vọng của Nhóm vào giới trẻ - những người sẽ xây dựng tương lai, đồng thời cũng đang góp một phần lớn trong công cuộc phổ biến việc tiêu dùng bền vững và kinh doanh có trách nhiệm cho toàn xã hội.

Nhóm học viên cao học và giảng viên đến từ Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến của Trường ĐH Việt Nhật đã giới

thiệu về hoạt động nghiên cứu tại Trường. Một trong những nghiên cứu mà nhóm giới thiệu đó là phát triển hệ thống lọc nước mặn thành nước sạch từ vật liệu chuyển hóa quang nhiệt, góp phần giảm tải khó khăn về nước sinh hoạt đang thiếu trầm trọng ở nhiều nơi do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương đã bày tỏ sự quan tâm tới những chia sẻ của sinh viên và ấn tượng với nỗ lực của các bạn sinh viên trong việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino cùng Công nương Kiko mong rằng, Trường ĐH Việt Nhật sẽ tiếp tục phấn đấu để phát triển hơn nữa, trở thành một trường đại học có thể đóng góp giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Sáng 23/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino đã tới tham quan Bảo tàng Sinh học thuộc Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN – nơi lưu giữ hai hiện vật là cá bống trắng và gà Onagadori do Hoàng gia Nhật Bản tặng.

Cá bống trắng do Thái tử Akihito (nay là Thượng hoàng) đã gửi tặng Bảo tàng vào năm 1976. Còn gà Onagadori thuộc giống gà quý ở Nhật Bản là quà tặng của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino ngày 17/8/2012.

Hoàng Thái tử Akishino là một người cẩn thận, chần chừ. Việc gì ông cũng làm rất chu đáo, vẹn toàn. Giống như Thượng Hoàng và Thượng Hoàng hậu, Hoàng Thái tử Akishino rất say mê tìm hiểu, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là sinh học.